



สิ่งที่น่าสนใจ

- กลไก Megaways™ แบบเฉพาะตัว
- โบนัสไวลด์ดอกไม้ไฟสำหรับการระเบิด ดุดมมัน
- Win Exchange™ เพื่อเปลี่ยนรางวัลใหญ่เป็นฟรีสปิน
- ซีโอโบนัส™ เพื่อซื้อฟรีสปิน

## BTG ขอเสนอ: Megaways™ ดอกไม้ไฟ

จุดชนวนประสบการณ์การเล่นเกมนของคุณด้วย Megaways™ ดอกไม้ไฟ ของ Big Time Gaming!

ด้วยวิธีการชนะที่ตื่นตาตื่นใจถึง 117,649 วิธี และปฏิกิริยาที่จะทำให้สัญลักษณ์ไหลล้นลงมาบนวงล้อ แต่ละการหมุนจะอัดแน่นไปด้วยการระเบิดสุดเร้าใจ ทุกๆ การหมุนและทุกๆ ปฏิกิริยาจะมอบสุดยอดความตื่นเต้นที่มากับโบนัสไวลด์ดอกไม้ไฟ วงล้อพิเศษ 1 จาก 4 วงล้อจะถูกสุ่มจุดไฟ พร้อมทั้งจะปลดปล่อยการแสดงแสงไฟอันตระการตา เมื่อดอกไม้ไฟสีม่วง สีแดง สีน้ำเงิน หรือสีเขียวปรากฏในช่องที่ถูกจุดไฟนั้น มันจะแปลงร่างเป็นไวลด์อย่างน่าอัศจรรย์ และเตรียมตัวที่จะมอบรางวัลใหญ่ให้แก่คุณที่จะทำให้หน้าจอกของคุณสว่างจ้า

ในช่วงฟรีสปิน ตัวคูณรางวัลแบบไม่จำกัดจะเพิ่มขึ้นทุกๆ ครั้งที่โบนัสไวลด์ดอกไม้ไฟเปิดใช้งาน สร้างการแสดงดอกไม้ไฟที่จะทำให้คุณอ้าปากค้างบนหน้าจอกของคุณ ทุกๆ ฟรีสปินและปฏิกิริยาจะจุดไฟให้กับวงล้อพิเศษของคุณ 2 จาก 4 วงล้อ เพิ่มโอกาสที่จะเปิดใช้งานโบนัสไวลด์ดอกไม้ไฟให้กับคุณเป็นสองเท่าเพื่อมอบประสบการณ์การเล่นแบบสุดพิเศษให้คุณ ใช้ Win Exchange™ เพื่อแปลงรางวัลใหญ่ของคุณให้เป็นฟรีสปิน การรันตีว่าความสนุกแบบนี้ไม่จบลงง่ายๆ แน่แน่นอน หรืออีกทางเลือกหนึ่ง ดำดิ่งสู่ใจกลางความมันด้วยซีอโบนัส™ และสนุกกับฟรีสปินได้ทันที

สัมผัสกับประสบการณ์สุดตื่นเต้นไม่มีใครเหมือนใน Megaways™ ดอกไม้ไฟ!

### ข้อมูลทั่วไป

วงล้อ x แถว	6 x 7
วิธีการชนะ	117,649 วิธี
เงินรางวัลสูงสุด	150,335x
ความเสี่ยง	สูงมาก
เงินเติมพันขั้นต่ำ	€/£/\$ 0.20
เงินเติมพันสูงสุด	€/£/\$ 1.60 (เปิดรับสูงสุด 250,000), 3 (เปิดรับสูงสุด 500,000), หรือ 6 (เปิดรับสูงสุด 1,000,000)
คุณสมบัติ	4 (โบนัสไวลด์ดอกไม้ไฟ, ฟรีสปิน, Win Exchange™, ซีอโบนัส™)
RTP	96.44%

## คุณสมบัติในเกม



**โบนัสไวลด์ดอกไม้ไฟ**  
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับประสบการณ์การเล่นเกมที่สุดมันส์! ทุกการหมุนและทุกปฏิริยาจะเป็นการจับเวลาที่เตรียมพร้อมสำหรับการแสดงดอกไม้ไฟอันน่าหลงใหล วงล้อพิเศษ 1 ใน 4 ตำแหน่งจะถูกสุ่มเลือกให้อาบไปด้วยแสงแห่งความตื่นเต้น เมื่อดอกไม้ไฟสีม่วง สีแดง สีน้ำเงิน หรือสีเขียวปรากฏขึ้นในจุดที่เลือก มันจะจุดประกายให้กลายเป็นไวลด์ และทำให้วงล้อลูกโชนด้วยเปลวไฟแห่งโอกาส ขมด้วยความทึ่งเมื่อดอกไม้ไฟสีม่วงเปลี่ยนทั้งวงล้อให้กลายเป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งไวลด์มอบ โอกาสที่คุณจะชนะรางวัลสุดพิเศษ ใส่ความตื่นเต้นด้วยดอกไม้ไฟสีแดง ซึ่งจะทำให้วงล้อมีไวลด์เพิ่มเติมสูงสุด 4 ตัว ดอกไม้ไฟสีน้ำเงินกลายเป็นไวลด์พร้อมจุดหักมุม – โดยมีตัวคูณแบบสุ่มสูงถึง 25x ดอกไม้ไฟสีเขียวจะใส่เวทมนตร์ลงไปในส่วนผสมโดยเปลี่ยนร่างเป็นรูปแบบไวลด์และยกระดับโอกาสที่คุณจะได้รางวัลใหญ่



**ฟรีสปิน**  
จุดประกายความตื่นเต้นเมื่อมีสแคดเตอร์ 2 ตัวปรากฏในตำแหน่งใดๆ ปลดปล่อยการแสดงสุดอลังการของฟรีสปิน 12 ครั้ง และฟรีสปินเพิ่มเติม 4 ครั้งต่อสแคดเตอร์หนึ่งตัวหลังจากที่ได้สแคดเตอร์ครบ 2 ตัว จับตาจุดสแคดเตอร์บนวงล้อที่ 1 และ 6 มอบโอกาสที่จะส่องสว่างห้องฟายามค่าคืนด้วยฟรีสปินให้แก่คุณ! ห้ามกระพริบตาเพราะเงินรางวัลของคุณจะพุ่งสูงขึ้นจนคุณมองตามไม่ทันเมื่อฟรีสปินจะทำให้คุณได้รับตัวคูณเงินรางวัล โดยเริ่มตั้งแต่ 1 และเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ทุกๆ โบนัสไวลด์ดอกไม้ไฟที่คุณได้รับ สัมผัสประสบการณ์ความตื่นเต้นของทุกฟรีสปินและปฏิริยา เมื่อ วงล้อพิเศษ 2 ใน 4 วงล้อกลับมามีชีวิตอีกครั้ง เท่านั้นยังไม่พอ ตำแหน่งที่สองสว่างทั้งสองตำแหน่งมีพลังที่จะเปิดใช้งานโบนัสไวลด์ดอกไม้ไฟ ทำให้การเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความสนุกสนานและลิมไม่ลง!



**Win Exchange™**  
ส่องสว่างห้องฟายามค่าคืนด้วย Win Exchange™ ที่ซึ่งคุณจะได้รู้ว่าโชคชะตาของคุณสว่างสดใสเหมือนดอกไม้ไฟหรือไม่ ไม่ว่าเงินรางวัลของคุณจะเป็น 25x หรือ 100x ของเงินเดิมพัน คุณก็มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนเงินรางวัลทั้งหมดของคุณให้เป็นฟรีสปิน 12 ครั้งได้ โอกาสในการชนะพนันจะแสดงเป็นสีเขียวบนวงล้อ เมื่อใดก็ตามที่คุณได้รับเงินรางวัล 100x ของเงินเดิมพัน คุณก็สามารถแลกเปลี่ยนเงินรางวัล 100x เท่าของคุณให้เป็นฟรีสปิน 12 ครั้งได้ทุกเมื่อ



**ซื้อโบนัส™**  
อัปเดตแล้วพุ่งตรงไปยังความมันด้วยซื้อโบนัส™ กดที่ไอคอนซื้อโบนัส™ เพื่อซื้อฟรีสปิน 12 ครั้ง ด้วยราคา 100 เท่าของเงินเดิมพัน จากนั้นก็พุ่งทยานตรงเข้าสู่โลกแห่งฟรีสปินที่จะทำให้หัวใจของคุณตาม

## รหัสเกมและ RTP

### เดสก์ท็อป + มือถือ

คำอธิบาย	ประเภทเกม OSS	รหัส OSS	RTP
ตัวเลือก 94% พร้อมการซื้อโบนัส™	fireworksmegaways	fireworksaysv194	94.26% - 94.27%
ตัวเลือก 96% พร้อมการซื้อโบนัส™	fireworksmegaways	fireworksawaysv1	96.44%

### เกี่ยวกับ Big Time Gaming

ต้องใช้ BTG ในทุกสื่อเพื่อการตลาดและการสื่อสารทางข้อความของเกม Megaways™ ดอกไม้ไฟ, Megaways™, Win Exchange™ และ ซื้อโบนัส™ เกมตอบสนองต่อการตั้งค่าความสูงและความกว้างใดๆ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้จัดวางเกมเวอร์ชันเดสก์ท็อปในหน้าต่างที่อัตราส่วน 16:9

ดาวน์โหลดแพ็คเกจโปรโมชั่นตัวเต็ม: ที่นี่